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Er einnig á móti veggjöldum í göngum.
Eðlilegra er og örugglega hagstæðara fyrir ríkið að hækka tekjuskattinn, í stað allra þessara 
heimatilbúnu aukaskatta sem hafa í för með sér heilmikinn aukakostnað vegna utanumhalds vegna 
þeirra.


